

ประจำวันที่ 8-14 กรกฎาคม 2558

พาณิชย์ รอดผล LAB ข้าวเกรดซีเลี้ยงขายให้ทำอาหารสัตว์หากไม่พบเชื้อรา

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยถึงการประมูลข้าวสารในสต็อกรัฐบาลว่า จะนำข้าวที่เป็นฝุ่นผงปริมาณ 100,000 ตัน จากปริมาณที่มีอยู่ 1.29 ล้านตัน มาเปิดประมูลให้กับอุตสาหกรรมชีวมวลภายในเดือน ก.ค.นี้ หลังจากที่ได้ตรวจสอบผลสรุปทางคดีมาให้กระทรวงพาณิชย์แล้ว ส่วนข้าวเกรดซีที่เป็นข้าวเสื่อมสภาพ ปริมาณ 1.3 ล้านตัน ที่กองรวมอยู่ในคลังเดียวกันนั้น ล่าสุดได้ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวอย่างข้าวไปเข้าห้องปฏิบัติการ(LAB) เพื่อตรวจสอบว่ามีเชื้อราปนหรือไม่ คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายใน 2-3 สัปดาห์นี้

ทั้งนี้ ยืนยันว่ากระทรวงพาณิชย์ยังไม่เปิดระบายข้าวเกรดซีแต่อย่างใด ดังนั้นที่มีกระแสข่าวว่ากระทรวงพาณิชย์จะนำข้าวเกรดซีมาเปิดระบายขายให้กับอุตสาหกรรมเอทานอลอย่างเดียว ซึ่งจะทำให้ได้ราคาขายต่ำนั้น ต้องรอดผลการตรวจสอบจากห้อง LAB ก่อนว่าข้าวดังกล่าวมีเชื้อราหรือไม่ ถ้าไม่มีเชื้อราก็พร้อมเปิดกว้างให้อุตสาหกรรมอื่น เช่น อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ เข้ามาร่วมประมูลด้วย แต่หากมีเชื้อราก็ไม่สมควรที่จะนำมาบริโภคทั้งคนและสัตว์ ก็ควรไปสู่อุตสาหกรรมอื่นแทน

"กระแสข่าวที่ออกมาเหมือนตีปลาหน้าไซ ต้องการได้ของถูกก็มาออกข่าวว่ารัฐจะขายให้กับเอทานอลในราคา กก.ละ 1-2 บาท ซึ่งก็ไม่ใช่ เพราะยังไม่ได้ประมูล ซึ่งผมก็มองในเรื่องของเชื้อรา ก็เลยให้นำเข้าห้องแล็บตรวจสอบ หากไม่มีเชื้อราการนำไปขายให้อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ก็จะได้ราคาดีกว่าไปทำเอทานอล แต่ถ้ามีเชื้อราก็จำเป็นต้องไปสู่อุตสาหกรรมที่ไม่กลับมาสู่การบริโภค" พล.อ.ฉัตรชัย กล่าว

สำหรับข้าวเสียหายที่เป็นฝุ่นผง ไม่สามารถนำไปทำอะไรได้แล้วแม้แต่เอทานอล ก็คงต้องเผาหรือทำชีวมวล ซึ่งเหมาะสมกว่า โดยมองว่าวันนี้แผนการระบายข้าวของรัฐบาลมีความชัดเจนว่าข้าวส่วนใดจะนำไปสู่อุตสาหกรรมใด ถือเป็นเรื่องที่ดีมากกว่าผลเสีย

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

เอกชนแย่งซื้อข้าวเสื่อมสต็อกรัฐ

แหล่งข่าวจากวงการค้าข้าว เปิดเผยว่า ต้องการให้กระทรวงพาณิชย์กำหนดหลักเกณฑ์การประมูลข้าวในส่วนของข้าวเสียหายและเป็นผง 1.29 ล้านตัน และข้าวเกรดซี ที่อยู่ในโกดังเดียวกัน 1.3 ล้านตัน แบบเปิดกว้าง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการค้าข้าวทั่วไปสามารถเข้าร่วมประมูลข้าวในส่วนนี้ได้ จากเดิมที่กระทรวงฯจะกำหนดให้เฉพาะอุตสาหกรรมเข้ามาประมูลได้เท่านั้น คือ ข้าวเสียหายและเป็นผงเปิดประมูลให้กับอุตสาหกรรมชีวมวล และข้าวเกรดซีจะเปิดประมูลให้กับอุตสาหกรรมเอทานอล

ทั้งนี้ วงการค้าข้าวมองว่า หากเปิดกว้างให้ผู้ค้าข้าวหรืออุตสาหกรรมอื่นมีส่วนร่วมในการประมูลข้าว 2 ส่วนนี้ จะทำให้รัฐบาลได้ประโยชน์จากการประมูลมากกว่า เพราะจะมีการแข่งขันทางด้านราคา โดยข้าวเสียหายและเป็นผงเชื่อว่าราคาที่จะมีการแข่งขันกันน่าจะมีการเสนอราคาอยู่ที่ กก.มากกว่า 4-5 บาทขึ้นไป หากระบายทำชีวมวลก็จะถูกกดราคาเหลือแค่ กก.ละ 1-2 บาท เพราะเชื่อว่าข้าวในส่วนนี้ไม่ได้เสียหายทั้งหมด หรือเป็นฝุ่นแบ่งไปทั้งหมด มีบางส่วนที่สามารถคัดแยกและนำไปผลิตเป็นอาหารสัตว์ที่ได้อายุสูงกว่า อย่างราคาปลายข้าวที่ขายในตลาดปัจจุบันก็ไม่ต่ำกว่าราคา 8 บาท/กก.แล้ว ส่วนข้าวเกรดซีเชื่อว่าจะมีการแข่งขันเสนอราคาซื้อสูงถึง 7-8 บาท/กก.ขึ้นไป

"ตอนนี้วงการข้าวมองว่ารัฐบาลจำกัดเงื่อนไขมากเกินไป เช่น ข้าวเกรดซีก็ไประบุจะระบายเอทานอล ซึ่งมีเพียงไม่กี่โรงงาน แทนที่จะเปิดกว้างและแข่งขันราคา คือให้ทั้งโรงงานเอทานอลเข้ามาร่วมประมูลและเอกชนรายอื่น

ด้วย หากใครเสนอสูงกว่าราคากลางที่รัฐกำหนด ก็ได้ข้าวในส่วนนี้ไป ถือเป็นกาเพิ่มช่องทางระบายข้าวออกไปได้เร็วให้กับรัฐบาล"แหล่งข่าว กล่าว

แหล่งข่าว กล่าวว่า ส่วนข้อกังวลที่ว่าข้าวเกรดซี หรือข้าวเป็นฝุ่นผงหากมีการเปิดระบายให้ส่วนอื่น จะวนกลับมาสู่ตลาดข้าวปกติเป็นไปได้อย่างไร เพราะผู้ประกอบการที่ค้าข้าวในตลาดก็มีการสร้างแบรนด์สินค้า หากมีการนำของไม่มีคุณภาพมาขายให้กับผู้บริโภค ก็จะเป็นทำลายชื่อเสียงของตัวเอง อีกทั้งมองว่าปัจจุบันไม่มีโครงการรับจำนำข้าวแล้ว ดังนั้นการเข้าไปซื้อข้าวราคาถูกเพื่อนำกลับมาสวมสิทธิ์ในโครงการรับจำนำข้าว จึงไม่เกิดขึ้นได้อีก

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลควรเปิดกว้าง เพื่อให้รัฐขายข้าวได้ราคาดีที่สุด อีกทั้งมองว่าที่ผ่านมาการตรวจสอบคุณภาพข้าวก็มีเพียงฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐที่ไปตรวจสอบ ไม่ได้ให้ทางฝ่ายภาคเอกชนที่มีความรู้ด้านข้าวเข้าไปร่วมตรวจสอบสต็อกข้าว การกำหนดว่าข้าวทั้งหมดเน่าเสียจึงอาจไม่ใช่ความจริงทั้งหมด หรือข้าวเกรดซี ซึ่งบางครั้งมีการลอมกองโดยมีข้าวเกรดซีเพียงเล็กน้อยและไปเหมารวมว่าเป็นข้าวเกรดซีทั้งหมด ยิ่งทำให้รัฐบาลเสียประโยชน์และทำให้ข้าวส่วนนั้นราคาตกลงไปอีก

แผนการตลาดของรัฐบาลนั้น วงการข้าวมองว่าผิดพลาด เพราะการไปประจบว่าโกดังทั้งหมดเป็นข้าวเกรดซี ซึ่งจะทำให้ข้าวรัฐยิ่งราคาตก ซึ่งไม่ควรระบุ แต่เมื่อระบายก็เปิดโอกาสให้อุตสาหกรรมต่างๆเข้าไปดูเข้า ทางธุรกิจจะพิจารณาเองว่าข้าวส่วนนั้นจะนำมาใช้ทำอะไร และจะแข่งขันกันเสนอราคาเท่าไร ทำให้ราคาที่น่าขายมันส์ กิจประเสริฐ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวว่า จากภาวะภัยแล้งทำให้ผลผลิตข้าวเปลือกออกสู่ตลาดลดลง ส่งผลให้ความต้องการข้าวเปลือกในตลาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และปัจจัยที่ไทยต้องส่งมอบข้าวตามคำสั่งซื้อแบบรัฐต่อรัฐกับจีนปริมาณ 1 ล้านตัน ซึ่งทยอยส่งมอบจนถึงแชนที่ 6 และกำหนดส่งมอบเร็วๆนี้ เป็นอีกปัจจัยที่ทำให้ราคาข้าวเปลือกปรับตัวสูงขึ้น เพราะจีนต้องข้าวฤดูกาลใหม่ ล่าสุดราคาซื้อขายข้าวเปลือกในตลาด (ความชื้น 15%) เฉลี่ยตันละ 8,200-8,700 บาท แล้ว ส่วนราคาข้าวสาร 5% ก่อนหน้านี้ตันละ 1.1-1.15 หมื่นบาท ปัจจุบันราคาเฉลี่ยที่ตันละ 1.25 หมื่นบาท หรือช่วงเวลาประมาณ 20 วันราคาข้าวปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าตันละ 1,000 บาท

ทั้งนี้สมาคมโรงสีข้าวรายงาน ว่า ราคาข้าวเปลือกเจ้า 100% ณ วันที่ 10 ก.ค.ที่ผ่านมา ตันละ 8,200 (ความชื้น 15%) ส่วนข้าวหอมปทุมธานี ตันละ 1.3 หมื่นบาท ข้าวหอมมะลิ ตันละ 1.3-1.5 หมื่นบาท ส่วนข้าวสาร 5% ตันละ 1.18-1.2 หมื่นบาท สำหรับราคาส่งออกข้าว (FOB) ข้าวหอมมะลิ ตันละ 1,046 เหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจาก ตันละ 1,037 เหรียญสหรัฐ ข้าวสาร 5% ตันละ 390 เหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากตันละ 381 เหรียญสหรัฐ ข้าวนี้ 100% ตันละ 399 เหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจาก ตันละ 387 เหรียญสหรัฐ

ที่มา โพสต์ทูเดย์

นบข.ยืดเวลา 13 โครงการข้าว สต็อกเหลือรอขาย 15 ล้านตัน

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชาพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา แหล่งข่าวจากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาโครงการรับจำนำข้าวตามนโยบายของรัฐบาลออกไปตามท้องที่การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) และองค์การคลังสินค้า (อคส.) เสนอมาจากเดิมโครงการจะสิ้นสุดในเดือนกันยายน 2558 เป็นสิ้นสุดเดือนกันยายน 2559 เพื่อความคล่องตัวในการดำเนินงาน

ทั้งนี้หลังจากเดิมที่ นบข.ได้มีมติเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาโครงการรับจำนำข้าวตามนโยบายของรัฐบาล จำนวน 7 โครงการโดยสิ้นสุดโครงการในเดือนกันยายน 2558 ตามที่กระทรวงเกษตรฯโดยองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร(อ.ต.ก.)เสนอมาในเบื้องต้น แต่เนื่องจากแต่ละโครงการเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการยังคงมีข้าวคงเหลือที่ไม่มีภาระผูกพันรอการอนุมัติจำหน่ายและจ่ายออกจากคลังกลาง

ดังนั้นเพื่อให้สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาข้าวสารตามโครงการไปชำระค่าใช้จ่ายที่ค้างจ่ายได้ จึงให้ขยายระยะเวลาโครงการรับจำนำข้าวตามนโยบายของรัฐบาล จำนวน 7 โครงการในความรับผิดชอบของ อ.ต.ก. ได้แก่ โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรัง ปี2551 ปี2552 ปี 2555 และโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปีการผลิต

2551/52 ,2554/55 และ2555/56 ของครั้งที่1 และครั้งที่2 และโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี 2556/57 ส่วน
อคส. รับผิดชอบ 6โครงการประกอบด้วย โครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2551/52, นาปรัง ปี 2552, นา
ปี 2554/55 ,นาปรังปี 2555, นาปี 2555/56 ครั้งที่ 1 และ 2 และโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปีการผลิต 2556/57

ล่าสุดจากการสำรวจปริมาณข้าวคงเหลือในคลังกลางของ อ.ต.ก.และอคส.เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พบว่า มี
ปริมาณข้าวคงเหลือรวม 15.7 ล้านตัน เป็นข้าวมีภาระผูกพันจำนวนประมาณ 7.11 แสนตัน ข้าวปลอดภาระผูกพัน
ประมาณ 15 ล้านตัน แบ่งเป็น ของอคส. 12 ล้านตัน เป็นข้าวที่มีภาระผูกพัน 5.98 แสนตัน ข้าวที่ปลอดภาระ
ผูกพันประมาณ 11 ล้านตัน ส่วนของอ.ต.ก. มีปริมาณ 3.77 ล้านตัน เป็นข้าวที่มีภาระผูกพัน 1.13 แสนตัน และ
ข้าวที่ปลอดภาระผูกพัน 3.76 ล้านตัน

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้รับทราบความคืบหน้าโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้กับผู้ประกอบการค้าข้าวในการ
เก็บสต็อก หลังจากทีนบข.มีมติวันที่ 30 มีนาคมที่ผ่านมา เห็นชอบโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการในการ
เก็บสต็อกข้าวเปลือกนาปรังปี2558 ของกรมการค้าภายในโดยมีระยะเวลาให้ผู้ประกอบการรับซื้อข้าวเปลือกจาก
เกษตรกรเพื่อเก็บสต็อกในช่วงระหว่างวันที่ 16กุมภาพันธ์-31 พฤษภาคมที่ผ่านมา และระยะเวลาเก็บสต็อกข้าวตั้งแต
วันที่ 16 กุมภาพันธ์-30 พฤศจิกายน 2558 (ระยะเวลาโครงการก.พ.58-มี.ค.59)โดยรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยในอัตรา
3%. เพื่อรับซื้อข้าวเปลือกนาปรังปี 2558 ประมาณ 582ล้านบาท

สำหรับผลการดำเนินโครงการรับซื้อข้าวเปลือกโดยได้รับการชดเชยดอกเบี้ยของผู้ประกอบการโรงสีในปี
การผลิต 2557/58 ที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมโครงการ 8 รายใน 4 จังหวัด รวมปริมาณข้าว 100,645 ตัน ส่วนข้าวนาปรัง
ปี 2558 ข้อมูลถึงวันที่ 30 เมษายน มีผู้ประกอบการเข้าร่วม 60 ราย ปริมาณข้าว 818,419 ตัน มูลค่า 6,798 ล้าน
บาท มูลค่าวงเงินกู้ที่ขอรับชดเชยดอกเบี้ยได้(ไม่เกินตัวสัญญาใช้เงิน) 6,225 ล้านบาท ประมาณการชดเชยดอกเบี้ย
จำนวน 93 ล้านบาท

ที่มา หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

เอกชนแห่งประมูลข้าวสต็อกรัฐ 1.14 ล้านตัน

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ในการเปิดประมูลสต็อกข้าวสารรัฐบาล
แบบยกคลัง ครั้งที่ 4/58 จำนวน 1.38 ล้านตัน โดยมีผู้เสนอราคาผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 33 ราย ใน 103 คลัง 1.148
ล้านตัน หรือคิดเป็นสัดส่วน 83%ของปริมาณข้าวที่นำออกมาเปิดประมูลทั้งหมด 1.38 ล้านตัน มูลค่า 11,079 ล้าน
บาท ซึ่งชนิดข้าวที่ขายได้มากที่สุดคือข้าวขาว 5% ปริมาณ 9.9 แสนตัน หรือ 71% ของปริมาณที่เปิดประมูล และจะ
นำผลการเปิดประมูลเสนอต่อประธานคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) อนุมัติใน 8 ก.ค. 58
ต่อไป

ทั้งนี้ในการเปิดประมูลทั้งหมด 8 ครั้ง ตั้งแต่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้ามาบริหารประเทศ
สามารถขายได้แล้ว 3.88 ล้านตัน มูลค่า 4.09 หมื่นล้านบาท โดยการเปิดรอบนี้ ยังทำสถิติขายได้มากสุดในการเปิด
ประมูล 8 ครั้งที่ผ่านมา เนื่องจากตลาดต้องการข้าวจำนวนมาก เพราะพ่อค้ากังวลว่าข้าวจะขาดตลาดมากขึ้น หลัง
ผลผลิตออกมาน้อยลง จากภาวะภัยแล้งทั่วโลก

"ราคาที่เสนอซื้อในรอบนี้ แม้ว่าจะใกล้เคียงกับราคาของการเปิดประมูลรอบก่อน แต่ก็ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำที่
กำหนดไว้ ซึ่งแนวโน้มราคาข้าวในตลาดทยอยปรับเพิ่มขึ้น จากสถานการณ์ของภัยแล้ง โดยสัปดาห์นี้ราคาข้าวขาว
5%ปรับเพิ่มมาอีก 500 บาทต่อตัน ทำให้เชื่อมั่นว่าการส่งออกข้าวปีนี้จะได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 10 ล้านตันได้
แน่นอน โดยครึ่งปีหลังการส่งออกจะ 4.6 ล้านตันแล้วหรือคิดเป็นมูลค่า 7.4 หมื่นล้านบาท และหากภัยแล้งรุนแรง
ข้าวในสต็อกอาจไม่พอขายด้วยซ้ำ และมั่นใจว่าแผนการระบายข้าวสต็อกรัฐบาลจะขายได้หมดภายใน 2 ปี หรือสิ้นปี
59"

สำหรับสต็อกข้าวสารปัจจุบันมี 15.46 ล้านตัน โดยหักการประมูลรอบนี้ออกไป 1.148 ล้านตัน ทำให้
เหลือข้าวในสต็อก 14.31 ล้านตัน แบ่งเป็นข้าวเสียเป็นฝุ่นผง 1.29 ล้านตัน ข้าวเกรดซี 4.6 ล้านตัน ที่เหลือเป็นข้าว
เกรดเอ และเกรดบี รวมถึง ข้าวที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอีก 3-4 แสนตัน

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ แจ้งว่า การอนุมัติขายข้าว 1.148 ล้านตัน มูลค่ารวม 1.10 หมื่นล้านบาท หรือเฉลี่ยขายได้ราคา 1 หมื่นบาทต่อตัน หากคิดจากต้นทุนรับจำนำข้าวเปลือกที่ราคา 1.5 หมื่นบาทต่อตัน หรือข้าวสาร 2.4 หมื่นบาทต่อตัน การขายครั้งนี้จะขาดทุน 1.64 หมื่นล้านบาท หากรวม 8 ครั้งที่มียอดขายข้าว ปริมาณ 3.88 ล้านตัน 4.09 หมื่นล้านบาท จะขาดทุนจากต้นทุนรับจำนำ 5.22 หมื่นล้านบาท โดยยอดขาดทุนคิดจากต้นทุนรับจำนำอย่างเดียว ยังไม่รวมค่าบริหารจัดการข้าวและดอกเบี้ย

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

โล๊ะข้าวสต็อกอีก 1.1 ล้านตันพิษจำนำสูงหลอน!ขายแล้ว 8 ครั้งขาดทุนยับ 5.2 หมื่นล.

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า การเปิดประมูลสต็อกข้าวสารรัฐบาลแบบ ยกคลัง ครั้งที่ 4/2558 มีผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ 62 ราย แต่ยื่นซองเสนอราคา 55 ราย ใน 105 คลัง โดยผู้เสนอราคาผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ (ฟลอร์แวลู) จำนวน 33 ราย ใน 103 คลัง ปริมาณรวม 1.148 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วน 83% ของปริมาณข้าวที่นำออกมาเปิดประมูลทั้งหมด 1.38 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 11,079 ล้านบาท ข้าวที่ขายได้มากที่สุด คือ ข้าวข้าว 5% ปริมาณ 9.9 แสนตัน โดยกรมจะนำผลการเปิดประมูลเสนอต่อประธานคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) อนุมัติในวันที่ 8 ก.ค.นี้

การประมูลครั้งนี้ถือว่าทำสถิติขายข้าวได้มากที่สุดนับตั้งแต่เปิดประมูลมาทั้งหมด 8 ครั้ง ตั้งแต่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้ามาบริหารประเทศ โดยรวม 8 ครั้ง ขายได้ปริมาณ 3.88 ล้านตัน มูลค่า 4.09 หมื่นล้านบาท

"การขายข้าวครั้งนี้ได้ราคาเป็นที่น่าพอใจ และขายได้มากที่สุดนับตั้งแต่เปิดประมูล แสดงให้เห็นว่าความต้องการข้าวในตลาดยังมีสูง จากการทำข้าวเปลือกในท้องตลาดไม่มี และปัญหาภัยแล้งที่กระทบต่อปริมาณผลผลิตข้าวในตลาดโลกที่ลดลง" นางดวงพรกล่าว

สำหรับสต็อกข้าวสารในปัจจุบันมีประมาณ 15.46 ล้านตัน หลังการประมูลครั้งนี้ เหลือข้าวในสต็อกประมาณ 14.31 ล้านตัน แบ่งเป็นข้าวเสียเป็นฝุ่น ผง 1.29 ล้านตัน ข้าวเกรดซี 4.6 ล้านตัน ทำให้เหลือข้าวในสต็อกที่เป็นเกรดพี เอ และบี อีกประมาณ 8.4 ล้านตัน ที่จะต้องมีการคัดแยกก่อนที่จะเอามาเปิดประมูล คาดว่าข้าวที่เหลือจะประมูลขายได้หมดประมาณ 2 ปี

ส่วนการเปิดประมูลข้าวรอบต่อไป กรมกำลังรอเจ้าหน้าที่ตำรวจเก็บหลักฐานและสรุปผลมาให้ก่อน หากสรุปเป็นข้าวเกรดไหนมาก่อน จะนำมาเปิดประมูลก่อน ซึ่งน่าจะทำได้อีกครั้งภายในเดือนนี้ เบื้องต้นมีข้าวเกรดซีที่ตำรวจสรุปมาแล้วประมาณ 3-4 แสนตัน และระหว่างนี้กรมจะหารือกับคณะกรรมการที่ประกอบด้วยกระทรวงการคลัง กระทรวงพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อกำหนดราคากลางในการเปิดประมูลข้าวในส่วนของข้าวเสียและข้าวเกรดซี ที่ต้องระบายออกไปทำพลังงานไฟฟ้า และภาคอุตสาหกรรมให้ได้ก่อน

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ แจ้งว่า การอนุมัติขายข้าว 1.148 ล้านตัน มูลค่ารวม 1.10 หมื่นล้านบาท เฉลี่ยราคาประมาณตันละ 1 หมื่นบาท หากคิดจากต้นทุนรับจำนำข้าวเปลือกที่ตันละ 1.5 หมื่นบาท หรือข้าวสารตันละ 2.4 หมื่นบาท การขายข้าวครั้งนี้จะขาดทุนประมาณ 1.64 หมื่นล้านบาท รวม 8 ครั้งที่ยังขายข้าวได้ 3.88 ล้านตัน มูลค่า 4.09 หมื่นล้านบาท จะขาดทุนจากต้นทุนรับจำนำประมาณ 5.22 หมื่นล้านบาท โดยยอดขาดทุนคิดจากต้นทุนรับจำนำอย่างเดียว ยังไม่รวมค่าบริหารจัดการข้าว

ที่มา หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

เตรียมนำข้าวเสื่อมสต็อกรัฐมาผลิตเม็ดพลาสติก

นายเกรียงศักดิ์ วงศ์พร้อมรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ขณะนี้สถาบันพลาสติกอยู่ระหว่างการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคอมพาวด์และแปรรูปพลาสติกชีวภาพ โดยในเบื้องต้นจะใช้งบประมาณ 30 ล้านบาท เป็นระยะเวลา 4-5 ปี ซึ่งทั้งโครงการคาดว่าจะใช้งบประมาณ 300-400 ล้านบาท ในการวิจัยพัฒนาเม็ดพลาสติกคอมพาวด์ ที่เป็นการนำพลาสติกจากวัตถุดิบปิโตรเคมีมาผสมกับวัสดุที่ได้จากพืชธรรมชาติ เพื่อให้ได้

เม็ดพลาสติกชนิดใหม่ที่มีคุณสมบัติพิเศษ และเป็นการนำวัสดุการเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิตเม็ดพลาสติก และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศษวัสดุการเกษตร เช่น ข้าวที่ไม่สามารถนำไปบริโภคได้ เป็นต้น

"ในเบื้องต้นวางแผนที่จะนำข้าวที่เสื่อมสภาพในสต็อกของรัฐมาเป็นส่วนผสมในเม็ดพลาสติก ซึ่งจะช่วยให้เม็ดพลาสติกถูกมองว่าปกติที่มีราคาประมาณ 50 บาท/กก. ซึ่งการนำวัสดุมาผสมในเม็ดพลาสติกจะต้องไม่ใช่พืชที่ใช้ทำอาหาร แต่จะมุ่งเน้นการนำวัสดุเหลือใช้มาผลิตให้เกิดประโยชน์สูงสุด" นายเกรียงศักดิ์ กล่าว

ทั้งนี้ สถาบันพลาสติกร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติก มีระยะเวลา 5 ปี คาดว่าจะแล้วเสร็จได้ภายในไตรมาส 3 ของปีนี้ ซึ่งจะช่วยกำหนดทิศทางของอุตสาหกรรมนี้ โดยหลักจะมุ่งพัฒนาพลาสติกชีวภาพ การผลิตพลาสติกคุณสมบัติพิเศษ เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น พลาสติกเพื่อการผลิตอุปกรณ์การแพทย์ เป็นต้น

นายเกรียงศักดิ์ กล่าวว่า สำหรับการส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกในปีนี้ได้ประสบผลกระทบบจากตลาดโลกซบเซา ซึ่งไม่เพียงจะทำให้ผลผลิตพลาสติกโดยตรงส่งออกลดลงแล้ว ยังทำให้ชิ้นส่วนพลาสติกในอุตสาหกรรมต่างๆ มียอดขายที่ลดลงด้วย รวมทั้งล่าสุดยังประสบปัญหาจากวิกฤตเศรษฐกิจของกรีซ และจีน ทำให้คาดว่าจะลดการส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกอาจจะติดลบได้เล็กน้อย แต่ทั้งนี้ก็ต้องจับตาดูตลาดประเทศลุ่มน้ำโขงที่อาจจะขยายตัว ซึ่งจะเข้ามาช่วยยอดส่งออกในตลาดอื่นที่ลดลงได้

ในปีที่ผ่านมามูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกและเม็ดพลาสติกประมาณ 4 แสนล้านบาท และมีการขยายตัวต่อเนื่องทุกปี อย่างน้อย 5-10% ในสถานะที่เศรษฐกิจขยายตัวปกติ

ที่มา โพลส์ทูเดย์

"ฟลอร์ไพร์ช"ทำข้าวหัวทิม-ผู้นำเข้าใช้คำนวณ FOB ชื้อสปอต

แหล่งข่าวจากสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า สมาคมคาดว่าปริมาณการส่งออกข้าวในเดือนมิถุนายน 2558 จะมีปริมาณ 800,000 ตัน ส่งผลให้ยอดการส่งออกข้าวไทยในช่วง 6 เดือนแรก (มกราคม - มิถุนายน) 2558 มีปริมาณ 4.5-4.6 ล้านตัน มากกว่าปริมาณการส่งออกข้าวของประเทศอินเดีย ซึ่งคาดว่าจะมีประมาณ 4.1 ล้านตัน แต่ในด้านมูลค่าคาดว่าจะปรับตัวลดลงอย่างมาก หากเทียบราคาเอฟโอบีในเดือนมิถุนายนต้นละ 370 เหรียญสหรัฐ ลดลงต้นละ 10-20 เหรียญสหรัฐจากเดือนพฤษภาคม แต่หากเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ราคาเอฟโอบีลดลง 3.8%

"ขณะนี้โรงสี ชวนา ผู้ค้าปลายทางเหนือกันทั้งอุตสาหกรรม แต่เหนือคนละแบบจากรัฐบาลก่อนจากภัยแล้ง และสต็อกที่มีมากด้วย ทำให้ทิศทางราคาไม่ดี ลูกค้าต่างชาติก็ไม่กล้าซื้อล่วงหน้า แต่หันซื้อออนสปอตตกลงราคาเป็นลอตเล็ก ๆ เช่น เคยซื้อลอตละ 10,000 ตัน ก็เหลือ 3,000 ตัน ไม่ซื้อเก็บสต็อก เพราะกลัวเจ็บตัวจากราคาทิศทางขาลงที่ซื้อก่อนหน้านี้ต้นละ 400 กว่าเหรียญเหลือ 300 กว่าเหรียญ แต่ผมผู้ส่งออกซึ่งเป็นคนขายไม่สามารถไปซื้อสปอตกับรัฐบาลได้ ต้องมีสต็อกในมือ แต่ก็มีความเสี่ยง เพราะบางรายประมูลครั้งแรก กก.ละ 11 บาทกว่าเจ็บตัวตอนนี้เหลือ กก.ละ 10 บาท"

แหล่งข่าวตั้งข้อสังเกตว่า สาเหตุที่ทำให้รัฐบาลยิ่งประมูลราคายิ่งลดลงต่อเนื่อง เพราะในการประมูลแต่ละครั้งเปิดราคาเกณฑ์ขั้นต่ำ (ฟลอร์ไพร์ช) เท่ากับเป็นการขึ้นราคาตลาดซึ่งจะยิ่งส่งผลกระทบต่อเป็นลูกโซ่ ให้ราคาตลาดต่ำลง ซึ่งหากย้อนไปดูราคา 3-4 ลอตที่ประมูลมา ราคาตกลงไปเรื่อย ๆ รัฐบาลไปขึ้นราคาตลาดแล้วจะขายราคาต่ำลงไปอีก อย่างรอบที่ผ่านมาประมูลไป 10 บาทเศษ ๆ รอบที่ 3/2558 กำลังเซ็นสัญญา ก็เริ่มขาดทุนกันแล้ว เพราะราคาฟลอร์ไพร์ชประมูลรอบที่ 4/58 ประกาศต่ำลงไปอีก ขึ้นมาให้ผู้ซื้อเห็นว่าราคาจะลดลง ดังนั้น ราคาสมควรประกาศให้ทราบภายในเฉพาะคณะกรรมการระบายข้าวเท่านั้น

"คณะกรรมการทราบกันเองภายในก็โปร่งใสอยู่ ดีกว่าประกาศเหมือนเอาเชือกไปผูกมัดตัวเอง ผู้ซื้อที่ซื้อราคาลง เพราะขณะนี้ผู้นำเข้าใช้ราคาฟลอร์ไพร์ชไปคำนวณเป็นราคาเอฟโอบี แล้วนำกลับมาแจ้งให้ผู้ส่งออกทราบ ผู้ส่งออกต้องไปทำหน้าราคาตัวเอง วิธีนี้จึงเป็นผลดีกับผู้ซื้อแต่ไม่เป็นผลดีกับรัฐบาล"

สำหรับแนวโน้มการส่งออกอีก 6 เดือนข้างหน้า แหล่งข่าวประเมินว่า ทิศทางราคาข้าวจะสามารถแบ่งเป็น 2 ตลาด คือ ตลาดข้าวใหม่ปีการผลิต 2558/2559 กับข้าวเก่า โดยราคาข้าวใหม่คงไม่ลดลงไปกว่านี้แล้ว เพราะปีนี้เกิดภาวะภัยแล้งส่งผลกระทบต่อการผลิตข้าวนาปรัง 1-2 คอร์ปตั้งแต่เดือนมีนาคม-เมษายนเป็นต้นมา

"ตัวชี้วัดตลาดรอบต่อไป คือ เดือน 8-เดือน 9 จะมีฝนหรือไม่ ถ้าฝนน้อยลงราคาข้าวใหม่จะไม่ลดลง หรืออาจขยับสูงขึ้น ส่วนข้าวเก่าขึ้นอยู่กับปัจจัยหลักคือ รัฐบาลจะบริหารจัดการข้าวเป็นอย่างไร ถ้าหากเร่งรัดระบายโอกาสที่ราคาครึ่งหลังจะขยับขึ้นก็คงไม่มี"

ขณะนี้ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะทำให้ราคาต่ำไปกว่านี้แล้วเพราะ 1) ผลผลิตข้าวนาปีคงไม่มาก ข้าวเปลือกคอร์ปใหม่สามารถแบ่งใช้ในตลาดข้าวหนึ่ง หรือตลาดส่งออกที่นิยมบริโภคข้าวใหม่ เช่น จีน ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่นิยมบริโภคข้าวคลัง แต่บริโภคข้าวสด และ 2) เวียดนามข้าวน้อยลงหลังจากประมวลฟิลิปปินส์ได้ก็จะไม่มาแข่งขันกับไทยแล้ว 3) เดือน 8-9 ที่อินเดียมีฝน อินเดียลงมากหรือไม่ เกือบเกี่ยวได้ดีหรือไม่

โดยตลาดส่งออกครึ่งปีหลังยังดี ปริมาณความต้องการ 30-40 ล้านตัน รัฐบาลทยอยระบายไม่ต้องเร่งมาก ต้องดูจังหวะในการขาย และไม่ควรขึ้นราคาโดยการประกาศฟลอร์ไพรซ์

แหล่งข่าวกล่าวถึงความคืบหน้าในการส่งมอบข้าวให้รัฐบาลจีนตามที่ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจซื้อข้าวสารระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาล(จีทูจี)กรอบแรก 1 ล้านตัน ขณะนี้อยู่ระหว่างส่งมอบข้าวในสัญญาล็อตที่ 5 อีก 100,000 ตัน ส่วนสัญญาล็อตที่ 6 อีก 100,000 ตัน ได้ลงนามซื้อขายเรียบร้อยแล้วจะสามารถส่งมอบต่อได้ทันที เชื่อว่าหลังจากนี้รัฐบาลจีนจะเร่งผลักดันให้มีการนำเข้าข้าวให้เป็นไปตามสัญญา เดือนละ 100,000 ตัน ส่วนราคาที่ตกลงซื้อขายในสัญญาที่ 6 ลดลงเล็กน้อยจากสัญญาที่ผ่านมา ซึ่งเป็นไปตามกลไกตลาด

"สมาคมได้จัดสรรให้ผู้ส่งออกตามโควตากับผู้ส่งออกที่มีประวัติ ส่วนการเจรจาซื้อขายตามบันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู) อีก 2 ล้าน ยังไม่มีความคืบหน้าในส่วนที่รัฐบาลจีนเดินทางมาเจรจาระหว่างวันที่ 1-2 ก.ค. ที่ผ่านมา เป็นเพียงการหารือหลักการปฏิบัติข้าว แต่หลัก ๆ มาเจรจาเรื่องรถไฟ"

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

'เอฟเอโอ' เพิ่มคาดการณ์ยอดส่งออกข้าวปี 58

องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือเอฟเอโอ ปรับเพิ่มตัวเลขคาดการณ์การค้าข้าวทั่วโลกในปีนี้จะอยู่ที่ 42 ล้านตัน เพิ่มจากตัวเลขคาดการณ์ก่อนหน้านี้ที่ 41,300,000 ล้านตัน เนื่องจากการส่งออกข้าวของอินเดีย และการสั่งซื้อจากฟิลิปปินส์และบังกลาเทศที่เพิ่มขึ้น แต่ขยับน้อยกว่าปีที่แล้ว 1.9%

นอกจากนี้ เอฟเอโอ ยังคาดการณ์ด้วยว่าผลผลิตข้าวทั่วโลกในปี 2558 จะลดลงเหลือ 749,100,000 ล้านตัน น้อยลงจากเดิมที่ 749,800,000 ล้านตันอยู่ 1.1% เนื่องจากปรากฏการณ์เอลนีโญทำให้มีปริมาณฝนน้อยลงในปี

เอฟเอโอ ยังคาดการณ์ว่า ผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ที่สุดในปีที่แล้วอย่างอินเดียจะส่งออกข้าว 10 ล้านตันเพิ่มขึ้น 7.5% จากการคาดการณ์ก่อนหน้านี้และผู้ผลิตข้าวรายใหญ่ที่สุดในโลกอย่างจีนน่าจะส่งออกข้าวในปริมาณ 3,200,000 ตันและการบริโภคข้าวในจีนเองจะเพิ่มขึ้น 1 ล้านตันเป็น 209,500,000 ตันขณะที่ปริมาณการส่งออกข้าวของไทยในปีนี้จะลดลง 2.7% เป็น 10,900,000 ตัน

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-9 ก.ค. 2558 มีจำนวน 84,816 ตัน มูลค่า 34.142 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณลดลง 52.6% และมูลค่าลดลง 57.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 ที่ส่งออกได้ 179,017 ตัน มูลค่า 80.585 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (FOB)

สำหรับการส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1 ม.ค.-9 ก.ค. 2558 มีจำนวน 2.797 ล้านตัน มูลค่า 1,165 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณลดลง 12.1% และมูลค่าลดลง 15.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 ที่ส่งออกได้ 3.182 ล้านตัน มูลค่า 1,377 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (FOB)

นาย Huynh The Nang นายกสมาคมอาหาร (Chairman of the Vietnam Food Association; VFA) คาดว่าในช่วงครึ่งปีหลังการส่งออกข้าวจะมีปริมาณเพิ่มขึ้น เพราะคาดว่าความต้องการข้าวจากจีน มาเลเซีย และอินโดนีเซีย จะเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีนี้

ทั้งนี้ การส่งออกข้าวที่ลดลงในช่วงครึ่งปีแรกเป็นผลมาจากอุปทานข้าวในตลาดโลกที่มีปริมาณมาก การเกิดขึ้นของผู้ส่งออกหน้าใหม่และการแข่งขันที่รุนแรงทางด้านราคาเป็นสาเหตุที่สำคัญ โดยในช่วงครึ่งปีแรกตลาดหลักของเวียดนามยังคงเป็นตลาดเอเชีย และแอฟริกา โดยประเทศจีนยังคงเป็นผู้นำเข้ารายใหญ่แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการนำเข้าผ่านทางแนวชายแดน แต่เนื่องจากการมีชายแดนติดกันจึงยังทำให้ตลาดจีนยังคงเป็นผู้ซื้อที่สำคัญของเวียดนาม

ในขณะนี้ เวียดนามทำสัญญาขายข้าวไปแล้วประมาณ 4.1 ล้านตัน และคาดว่าในช่วงครึ่งปีหลัง ประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียจะมีความต้องการข้าวเพิ่มขึ้น แม้ว่าอินโดนีเซียจะมีการพยากรณ์ว่าผลผลิตข้าวเปลือกจะเพิ่มขึ้น แต่อาจจะมีการนำเข้าข้าวมากถึง 1 ล้านตันก็ได้ ทั้งนี้คาดว่าในปีนี้นี้เวียดนามจะส่งออกได้ประมาณ 7-7.5 ล้านตัน

ในช่วงนี้ราคาข้าวเวียดนามขยับขึ้นเล็กน้อย ท่ามกลางภาวะการค้ำที่ค่อนข้างเบาบาง โดยในช่วงนี้ผู้ซื้อจากจีนจะซื้อข้าวล็อตเล็กๆเท่านั้น ขณะที่การส่งมอบข้าวทางท่าเรือมีปริมาณไม่มากนัก ในขณะนี้ราคาข้าวขาว 5% อยู่ที่ระดับ 350-356 เหรียญสหรัฐต่อตัน (FOB Saigon Port) เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากระดับ 350-355 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวขาว 25% อยู่ที่ระดับ 330-335 เหรียญสหรัฐต่อตัน (FOB Saigon Port) เท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

คณะกรรมการสหภาพยุโรป (The European Commission ; EC) กำลังวางแผนที่จะนำเข้าข้าวจากเวียดนามโดยได้รับสิทธิพิเศษด้านภาษีในอัตรา 0% ซึ่งเป็นข้อเสนอที่ระบุไว้ในร่างเจรจาเขตการค้าเสรีระหว่างทั้งสองฝ่าย ซึ่ง EC วางแผนที่จะนำเข้าข้าวประมาณ 76,000 ตัน ประกอบด้วยข้าวหอม (jasmine rice) 30,000 ตัน ข้าวขาวเมล็ดยาว (Long B milled rice) 30,000 ตัน และข้าวกล้อง 16,000 ตัน

ที่มา Oryza.com

กัมพูชา

สำนักงานบริการพิธีการส่งออกข้าว (The Secretariat of One Window Service for Rice Export; SOWS-REF) รายงานว่าในเดือน มิ.ย. 2558 ที่ผ่านมา กัมพูชาส่งออกข้าว 40,800 ตัน ลดลง 2.5% เมื่อเทียบกับจำนวน 41,842 ตัน ในเดือน พ.ค. ที่ผ่านมา แต่เพิ่มขึ้น 37.5% เมื่อเทียบกับจำนวน 29,666 ตัน ในเดือน มิ.ย. 2557 โดยในช่วง 6 เดือนแรก (ม.ค.-มิ.ย.) ของปีนี้ กัมพูชาส่งออกข้าวรวม 283,825 ตัน เพิ่มขึ้น 59.5% เมื่อเทียบกับจำนวน 177,928 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

สำหรับชนิดข้าวที่กัมพูชาส่งออกในช่วง 6 เดือนแรก (ม.ค.-มิ.ย.) ของปีนี้ ประกอบด้วย ข้าวหอมในกลุ่ม Jasmine Rice (PML/PRD) จำนวน 91,704 ตัน ข้าวหอมชนิดอื่นๆ (Fragrant rice) เช่น Senkraob, Neangsauy, Neang Malis, Somaly, Jasmine organic rice จำนวนรวม 34,652 ตัน (ข้าวหอมทั้งหมดคิดเป็นสัดส่วน 44.5% ของปริมาณส่งออกทั้งหมด) ข้าวขาว (long grain white rice) และข้าวขาวชนิดพิเศษ (Premium white) ได้แก่ Ginger/Neang Khon จำนวนรวม 134,605 ตัน (คิดเป็นสัดส่วน 47.4% ของปริมาณส่งออกทั้งหมด) และข้าวหนึ่งจำนวน 22,864 ตัน (คิดเป็นสัดส่วน 8.1% ของปริมาณส่งออกทั้งหมด)

ทั้งนี้ ประเทศผู้นำเข้าที่สำคัญในช่วง 6 เดือนแรก (ม.ค.-มิ.ย.) ของปีนี้ ส่วนใหญ่ยังคงเป็นประเทศในยุโรปและประเทศในเอเชียบางประเทศ เช่น จีน 72,086 ตัน ฝรั่งเศสจำนวน 36,233 ตัน ไบแลนด์จำนวน 32,268 ตัน มาเลเซีย 26,382 ตัน เนเธอร์แลนด์ 18,179 ตัน สหราชอาณาจักร 8,015 ตัน เป็นต้น

มีรายงานว่า ตัวเลขการส่งออกข้าวสารของกัมพูชาไป EU ในช่วงเดือนกันยายน-เมษายนที่ผ่านมา มีจำนวน 165,940 ตัน ลดลง 1% จาก 167,660 ตันจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ขณะที่พม่ามีการส่งออกข้าวสารในช่วงเดียวกันเพิ่มขึ้นถึง 81% จาก 79,940 ตันเป็น 144,550 ตัน

นาย Kim Savuth รองประธานสมาพันธ์ข้าวกัมพูชา (CRF) กล่าวว่า เราคิดว่าพม่าเป็นคู่แข่งที่สำคัญของเรา เพราะพม่าเป็นประเทศกำลังพัฒนาเหมือนกับกัมพูชา และข้าวพม่าถูกกว่าข้าวกัมพูชา กัมพูชาควรหัน มามุ่งเน้นการส่งออกข้าวหอมและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า เพราะพม่าหรือประเทศคู่แข่งอื่นๆ ไม่สามารถผลิตข้าวหอมได้อย่างกัมพูชา

ปัจจุบันข้าวขาวกัมพูชาขายอยู่ที่ 430 เหรียญสหรัฐต่อตัน ขณะที่ข้าวพม่าจะมีราคาต่ำกว่าข้าวกัมพูชา ประมาณ 20 เหรียญสหรัฐต่อตัน นอกจากนี้ ตัวเลขที่ลดลงส่วนหนึ่งมาจากยูโรที่อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐ ทำให้ประเทศใน EU ลดการพึ่งพาการนำเข้าข้าวและหันมาเพิ่มผลผลิตแทน

เมื่อเร็วๆ นี้ คณะผู้แทนจากสหภาพยุโรปได้เข้าร่วมหารือกับสมาพันธ์ข้าวแห่งกัมพูชา (CRF) ถึงปัญหาข้อเรียกร้องของประเทศอิตาลีที่ขอให้ EU ยกเลิกการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีนำเข้า 0% ภายใต้กรอบ EBA แก่กัมพูชาเนื่องจากไม่สามารถแข่งขันกับข้าวกัมพูชาได้ ทำให้ราคาข้าวภายในประเทศอิตาลีถูกกดลง ส่งผลให้พื้นที่เพาะปลูกข้าวต่อปีในอิตาลีลดลงถึง 22% และเกิดปัญหาการประท้วงตามมา

นาย Sok Puthyvuth ประธาน CRF ชี้แจงต่อฝ่าย EU ว่า ข้าวที่กัมพูชาส่งออกไปประเทศอิตาลีนั้น ส่วนใหญ่เป็นข้าวหอม ซึ่งต่างกับข้าวที่ชาวอิตาลีปลูกซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้าวขาว จึงขอให้ฝ่าย EU เข้าใจและให้การสนับสนุนด้านสิทธิประโยชน์ดังกล่าวแก่กัมพูชาต่อไป

ปัจจุบัน กัมพูชาเป็นผู้ส่งออกข้าวไปตลาด EU รายใหญ่เป็นอันดับ 2 โดยปีที่แล้วมีการส่งออกข้าวสารไป EU ประมาณ 400,000 ตัน ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่า EBA เป็นปัจจัยที่สำคัญต่อตัวเลขดังกล่าว

ด้านนาย Song Sarun ประธานบริษัท Amru Rice Cambodia ได้ให้ความเห็นว่า EBA มีความสำคัญต่อข้าวกัมพูชามาก ซึ่งปัจจุบัน ชาวนากัมพูชายังมีฐานะความเป็นอยู่อย่างยากจนหากเปรียบเทียบกับชาวอิตาลี

ที่มา Oryza.com

ฟิลิปปินส์

สำนักงานสถิติการเกษตร (The Bureau of Agricultural Statistics; BAS) รายงานว่า สต็อกข้าว ณ วันที่ 1 มิ.ย. 2558 มีจำนวนประมาณ 3.02 ล้านตัน (เพียงพอสำหรับบริโภค 89 วัน) ลดลง 5% เมื่อเทียบกับจำนวน 3.17 ล้านตันในเดือน พ.ค. ที่ผ่านมา แต่เพิ่มขึ้น 31% เมื่อเทียบกับจำนวน 2.31 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ สต็อกในคลังขององค์การอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority; NFA) มีจำนวนประมาณ 750,000 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 83% เมื่อเทียบกับจำนวน 410,000 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วน 24.8% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภค 22 วัน) ซึ่งเป็นข้าวที่นำเข้าประมาณ 91.5%ของปริมาณทั้งหมด โดยสต็อกข้าวของ NFA เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนประมาณ 22% ขณะที่สต็อกในคลังของเอกชน (Commercial warehouses) มีจำนวนประมาณ 1.11 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 35% เมื่อเทียบกับจำนวน 820,000 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วน 36.7%ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภค 33 วัน)

ส่วนสต็อกในภาคครัวเรือน (Household stocks) มีจำนวนประมาณ 1.16 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 7% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.08 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วน 38.5% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภค 34 วัน) โดยสต็อกข้าวในคลังของเอกชน มีจำนวนเพิ่มขึ้น 3.7% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ขณะที่สต็อกภาคครัวเรือนมีจำนวนลดลง 22% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน

ที่มา Oryza.com

อินเดีย

กระทรวงเกษตร (The Indian Agriculture Ministry) รายงานว่า การเพาะปลูกข้าวในฤดูการผลิตหลัก (Kharif (main) rice crop) (มิ.ย.-ธ.ค.) ในปีการผลิต 2015/16 ณ ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 8 พ.ค. ที่ผ่านมามีวันที่ 10 ก.ค. มีพื้นที่ประมาณ 56 ล้านไร่ ลดลง 5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาได้เกิดฝนตกลงมาปริมาณมากในพื้นที่เพาะปลูกที่สำคัญหลายแห่งจึงทำให้การเพาะปลูกชะลอลง

กรมอุตุนิยมวิทยา (The Indian Meteorological Department; IMD) รายงานว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนนี้ อินเดียได้รับปริมาณน้ำฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 4% โดยในภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับปริมาณน้ำฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 8% 7% และ 4% ตามลำดับ ขณะที่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือ ได้รับปริมาณน้ำฝนสูงกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 9%

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า จากอิทธิพลของฝนที่ตกลงมาอย่างหนักต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ทางตอนเหนือของรัฐอุตรประเทศ ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเรลาเอ่อล้นท่วมบ้านเรือนประชาชนเป็นบริเวณกว้าง และทำให้การคมนาคมถูกตัดขาด

ที่มา Oryza.com

ปากีสถาน

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (The U.S. Department of Agriculture; USDA) คาดการณ์ว่าในปีการตลาด 2014/15 (พ.ย.-ต.ค.) ปากีสถานจะส่งออกข้าวได้ประมาณ 4 ล้านตันเพิ่มขึ้น 25% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากการส่งออกในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาปริมาณเพิ่มมากขึ้น โดยในแต่ละเดือนมีการส่งออกประมาณ 250,000 ตัน

ทั้งนี้ ในช่วง 6 เดือนแรกของปีการตลาด 2014/15 (พ.ย.-เม.ย.) ปากีสถานส่งออกประมาณ 2.5 ล้านตัน โดยส่วนใหญ่เป็นการส่งออกข้าวขาวเมลิติยาว ขณะที่สต็อกข้าวก็มีเพียงพอที่จะส่งมอบให้กับผู้ซื้อ

ที่มา Oryza.com

เกาหลีใต้

หน่วยงานจัดซื้อของเกาหลีใต้ (Agro Fisheries & Food Trade Corporation; KAFTC) ประกาศผลการประมูลนำเข้าข้าว เมื่อวันที่ 3 ก.ค. ที่ผ่านมา โดยตกลงซื้อข้าวกล้อง (non-glutinous brown rice) รวม 44,104 ตัน กำหนดส่งมอบระหว่างเดือน ต.ค.-ธ.ค. นี้ โดยซื้อข้าวกล้องเมล็ดกลางจากจีนจำนวน 18,000 ตัน ราคา 849 เหรียญสหรัฐต่อตัน และซื้อข้าวกล้องเมล็ดกลางจากสหรัฐฯจำนวนรวม 19,352 ตัน 3 ล็อต แบ่งเป็นจำนวน 5,000 ตัน ราคา 840.67 เหรียญสหรัฐต่อตัน, 5,352 ตัน ราคา 843.8 เหรียญสหรัฐต่อตัน 9,000 ตัน ราคา 833.96 เหรียญสหรัฐต่อตัน และซื้อข้าวกล้องเมล็ดยาวจากไทยจำนวน 6,752 ตัน ราคา 438.34 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ที่มา Oryza.com

อิรัก

กระทรวงการค้าของอิรัก (The Iraq Trade Ministry) ได้ประกาศเปิดประมูลซื้อข้าวจำนวนอย่างน้อย 30,000 ตัน ในวันที่ 15 ก.ค. 2558 นี้ ซึ่งการประมูลในครั้งนี้กำหนดจะซื้อข้าวเมล็ดยาวจากประเทศสหรัฐฯ อูรุกวัย อาร์เจนตินา และอินเดีย โดยข้อเสนอจะต้องมีผลไปจนถึงวันที่ 21 ก.ค. ศกนี้

ส่วนการประมูลเมื่อวันที่ 2 ก.ค. ที่ผ่านมา มีรายงานว่าอิรักตกลงซื้อข้าวจากสหรัฐฯจำนวน 60,000 ตัน จากอูรุกวัย 60,000 ตัน จากอาร์เจนตินา 30,000 ตัน โดยรายงานข่าวระบุว่า สหรัฐเสนอราคา 589.5 เหรียญสหรัฐต่อตัน (c&f) บราซิลเสนอราคา 603 เหรียญสหรัฐต่อตัน (c&f) อูรุกวัยเสนอราคา 632 เหรียญสหรัฐต่อตัน (c&f) และอาร์เจนตินาเสนอราคา 620.5 เหรียญสหรัฐต่อตัน (c&f)

ที่มา Oryza.com

บราซิล

สถาบัน The Rice Institute of Rio Grande do Sul (IRGA) รายงานว่า ในช่วง 6 เดือนแรก (ม.ค.-มิ.ย.) ของปีนี้ บราซิลส่งออกข้าวไปแล้วประมาณ 532,625 ตัน โดยในเดือน มิ.ย. บราซิลส่งออกข้าวประมาณ 49,773 ตัน ลดลง 71% เมื่อเทียบกับจำนวน 171,567 ตัน ในเดือน พ.ค.ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ประเทศผู้นำเข้าที่สำคัญในเดือน มิ.ย. ประกอบด้วย เซียร์ราลีโอนจำนวน 18,951 ตัน เปรูจำนวน 9,522 ตัน โบลิเวียจำนวน 4,345 ตัน ซาอุดีอาระเบียจำนวน 3,305 ตัน เป็นต้น ในปี 2014 ที่ผ่านมา บราซิลส่งออกข้าวประมาณ 1.24 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 2.4% เมื่อเทียบกับปี 2013

ที่มา Oryza.com

สหรัฐอเมริกา

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (The U.S. Department of Agriculture; USDA) รายงานสถานการณ์การค้าข้าวของโลกในรายงาน “RICE: WORLD MARKETS AND TRADE” ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 โดยได้ประมาณการว่า ผลผลิตข้าวของโลกปี 2558/59 (2015/16) ในเบื้องต้นจะมีจำนวน 480.338 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 0.9% เมื่อเทียบกับจำนวน 476.277 ล้านตันข้าวสาร ของปี 2557/58 (2014/15) เพราะคาดว่าผลผลิตข้าวของหลายประเทศจะเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะประเทศจีน และอินเดียซึ่งคาดว่าในปี 2558/59 จะมีผลผลิต 146 และ 104 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจากจำนวน 144.5 และ 102.5 ล้านตันข้าวสารในปี 2557/58 ตามลำดับ ส่วนประเทศอื่นๆที่คาดว่าผลผลิตจะเพิ่มขึ้นนั้น เช่น ประเทศบังกลาเทศ กัมพูชา เมียนมาร์ อียิปต์ อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และประเทศไทยที่คาดว่าในปี 2558/59 จะมีผลผลิต 19 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจากจำนวน 18.75 ล้านตันในปี 2557/58 อย่างไรก็ตามคาดว่าผลผลิตของหลายประเทศในปี 2558/59 จะลดลง เช่น ประเทศเกาหลีใต้ บราซิล และสหรัฐฯ เป็นต้น

ทางการบริโภคข้าว คาดว่าในปี 2558/59 จะมีการบริโภคข้าวประมาณ 488.776 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 0.8% เมื่อเทียบกับจำนวน 484.691 ล้านตันข้าวสาร ของปี 2557/58 ในขณะที่สต็อกข้าวคงเหลือปลายปี 2558/59 คาดว่าจะลดลงเหลือ 90.507 ล้านตันข้าวสาร จากระดับ 98.945 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2557/58 โดยในส่วนของประเทศไทยนั้นคาดว่าจะสต็อกปลายปี 2558/59 จะลดลงเหลือ 6.174 ล้านตันข้าวสาร จากคาดการณ์ในปี 2557/58 ที่คาดว่าจะมีจำนวน 9.074 ล้านตันข้าวสาร

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณ์ว่าการค้าข้าวของโลก (ส่งออก-นำเข้า) ในปี 2559 จะมีปริมาณ 42.14 ล้านตันข้าวสาร ลดลงประมาณ 3.6% เมื่อเทียบกับปี 2558 ที่มีการค้าข้าวประมาณ 43.72 ล้านตันข้าวสาร โดยคาดว่าประเทศจีนจะนำเข้าประมาณ 4.7 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่คาดว่านำเข้าประมาณ 4.5 ล้านตัน ส่วนไนจีเรียคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 3.0 ล้านตัน ลดลงจากจำนวน 4.0 ล้านตันที่คาดว่านำเข้าในปี 2558 ในขณะที่อิหร่านคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 1.6 ล้านตัน ซาอุดีอาระเบียคาดว่าจะนำเข้า 1.55 ล้านตัน ฟิลิปปินส์คาดว่าจะนำเข้า 1.4 ล้านตัน อิรักคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 1.3 ล้านตัน อินโดนีเซียและเซเนกัลคาดว่าจะนำเข้า 1.1 ล้านตัน แอฟริกาใต้ และมาเลเซียคาดว่าจะนำเข้า 1 ล้านตัน และไอวอรีโคสต์คาดว่าจะนำเข้า 0.95 ล้านตัน เป็นต้น

สำหรับประเทศผู้ส่งออกนั้น ในปี 2559 คาดว่าประเทศไทยจะส่งออกได้ 10.2 ล้านตัน (จากที่เคยคาดการณ์ที่ 11 ล้านตัน) เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่คาดว่าจะส่งออกได้ 10.0 ล้านตัน (จากที่เคยคาดการณ์ที่ 11 ล้านตัน) ส่วนอินเดียคาดว่าจะในปี 2559 จะส่งออกได้ 8.5 ล้านตัน ลดลงจากปี 2558 ที่คาดว่าจะส่งออกได้ถึง 11 ล้านตัน ในขณะที่เวียดนามคาดว่าจะส่งออก 6.9 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่คาดว่าจะส่งออกได้ประมาณ 6.7 ล้านตัน ขณะที่ปากีสถานคาดว่าจะส่งออกได้ 4 ล้านตัน เท่ากับปี 2558 สหรัฐอเมริกาคาดว่าจะส่งออก 3.5 ล้านตัน เมียนมาร์คาดว่าจะส่งออก 2.2 ล้านตัน กัมพูชาคาดว่าจะส่งออก 1.2 ล้านตัน อูรุกวัยคาดว่าจะส่งออก 1.0 ล้านตัน บราซิลคาดว่าจะส่งออก 0.8 ล้านตัน และอาร์เจนตินาคาดว่าจะส่งออก 0.58 ล้านตัน เป็นต้น

ที่มา กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA)